



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง	สื่อ
1. ราคาปาล์มน้ำมันพุ่งรับเศรษฐกิจโลกโต	มติชน (กรอบข่าย)
2. เกษตรฯลงดาบ 26 ล้งสั่งระงับส่งออก	ข่าวสด
3. ค้านเปิดตลาดสินค้าเนื้อสัตว์	แนวหน้า
4. 'ซี ริเวอร์ โน เบิร์น' จุลินทรีย์ย่อยสลาย-เลี่ยงเผาตอซังข้าว ลดฝุ่น PM2.5 เพิ่ม...	มติชน
5. คอแลมน์: จับประเด็น: พาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อปาล์มน้ำมัน	ไทยโพสต์
6. เกษตรกรวัยเกษียณ ปลุกมะเขือเทศอินทรีย์ ลงทุน3เดือนรับเงินแสน	มติชน
7. คลังแย้ม'30มาตรการ'กระตุ้นศก. ททท.อัดอีเวนต์ต้อนรับวาเลนไทน์	มติชน
8. จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ต้นราคาขึ้นอีก200บาท	เดลินิวส์
9. เร่งปูพรมตลาดนัดพุงราคาข้าว	ข่าวสด
10. ขอเพิ่มงบฯกำจัด'ปลาหมอค้างค้ำ'	ข่าวสด
11. ประมงจ.สมุทรสาครมอบพันธุ์ปลา-อาหารให้เกษตรกร3อำเภอ	แนวหน้า

ราคาปาล์มน้ำมันพุ่ง รับเศรษฐกิจโลกโต

นางธัญธิดา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน ปี 2568 (ข้อมูลพยากรณ์ ณ พฤศจิกายน 2567) ว่า เนื้อที่ให้ผล 6.439 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 1.52% จากปี 2567 ผลผลิต 18.901 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.58% เนื้อที่ให้ผลภาพรวมประเทศปีนี้คาดว่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแหล่งผลิตในภาคใต้ เนื่องจากปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกเมื่อปี 2565 ให้ผลผลิตปีนี้ สำหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล คาดว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนมากขึ้น น้ำหนักทะลายของปาล์มน้ำมันคาดว่าจะเพิ่มขึ้น

นางธัญธิดากล่าวว่า สำหรับการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบในปี 2568 คาดว่าจะลดลงเล็กน้อย 3.47% ในแง่ปริมาณ แต่มูลค่าจะเพิ่มขึ้น 2.78% โดยเศรษฐกิจโลกปี 2568 จะเติบโต 2.7-3.2% และอัตราเงินเฟ้อแนวโน้มลดลง ส่งผลต่อการบริโภคที่ขยายตัว โดยเฉพาะในจีนที่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอินเดียที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งสองประเทศนี้เป็นผู้บริโภคน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลก ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการน้ำมันปาล์มเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ความผันผวนของสภาพอากาศโลกยังเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มในหลายประเทศ ส่งผลให้ประเทศผู้ผลิตอย่างไทยมีโอกาสขยายตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ

เกษตรฯลงตาบ 26 ลังสั่งระงับส่งออก

ฝังกลบทุเรียนปนเปื้อนสารBY2กว่า64ตันมูลค่า12ล.

กรมวิชาการเกษตรสั่งลงตาบระงับส่งออกโรงคัดบรรจุทุเรียน 26 ลัง พร้อมฝังกลบทุเรียนปนเปื้อน BY2 กว่า 64 ตัน มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

นายพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ตามที่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ได้วางมาตรการตรวจเข้ม Set Zero สารปนเปื้อนในผักและผลไม้ไทยเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดส่งออก โดยเมื่อวันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา นายชัยศักดิ์ รินเกลื่อน ผอ.สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายงานว่า หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบังและหัวหน้าด่านตรวจพืชอรัญประเทศ ได้ควบคุมการทำลายทุเรียนที่พบการปนเปื้อนสาร Basic Yellow 2 (BY2) ด้วยวิธีฝังกลบ ปริมาณ 64.67 ตัน มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท ที่ทางสาธารณสุขรัฐประชาชนจีน ปฏิเสธการนำเข้าและส่งกลับไทย ก่อนที่จีนจะประกาศใช้มาตรการตรวจสอบสาร BY2 เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2568 นั้น

กรมวิชาการเกษตรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพทุเรียนทางกายภาพ 100% ทุกரிพัฒนาต่ออีกครั้ง ก่อนอนุญาตส่งออกไปจีน อีกทั้งยังได้ดำเนิน

การถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอาหาร ลงวันที่ 29 เม.ย.2559 โดยเก็บตัวอย่างทุเรียนส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบซ้ำ ผลวิเคราะห์ ยืนยันผลการตรวจสอบการปนเปื้อนสาร BY2 ในสินค้าทุเรียนที่ถูกส่งออก ก่อนจีนจะประกาศใช้มาตรการตรวจสอบสาร BY2 สำหรับสินค้าทุเรียนที่ตรวจพบการปนเปื้อนดังกล่าว ได้นำไปทำลายด้วยวิธีการฝังกลบภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว

“ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้สั่งระงับการส่งออกโรงคัดบรรจุ (ลัง) ที่พบปัญหาไปแล้ว จำนวน 26 ลัง และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทดสอบหาสาเหตุการปนเปื้อน ขณะที่คู่มือการปฏิบัติงาน การส่งออกทุเรียนคุณภาพ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียด วิธีปฏิบัติการตรวจสอบ ควบคุม ติดตามสุ่มตรวจทุเรียนไม่ให้มีการปนเปื้อนสารห้ามใช้ในทุเรียน เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน รวมถึงเข้มงวดมาตรการ 4 ไม่ คือ ไม่อ่อน ไม่หนอน ไม่มีสวมสิทธิ์ และไม่มีสีไม่มีสารเคมีต้องห้าม เพื่อ “Set Zero” การใช้สารเคมีในโรงคัดบรรจุทั้งหมด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในระบบการตรวจสอบของกรมวิชาการเกษตรให้กับกรมศุลกากร สาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) และผู้บริโภคชาวจีน”

ค้านเปิดตลาดสินค้าเนื้อสัตว์ ห่วงส่งผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรไทย

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และเลขาธิการสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เปิดเผยว่า สมาพันธ์ปศุสัตว์ฯ ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนที่สุดถึงรณว.พาณิชย์ เสนอความเห็นต่อการเปิดตลาดสินค้าเกษตร สหรัฐอเมริกา โดยเสนอว่า รัฐบาลต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน โดยไม่ควรเปิดตลาดสินค้าทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู และเครื่องใน รวมถึงเนื้อไก่ เนื่องจากประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองสุขอนามัยของผู้บริโภคในประเทศ อาทิ การห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 รวมถึงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ พ.ศ.2559 เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาในผู้บริโภค แม้ว่าสินค้าบางรายการจะเป็นสินค้าพรีเมียม เช่น เนื้อวัว ก็มีต้นทุนในระดับที่สินค้าไทยไม่สามารถแข่งขันได้

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศ ตลอดห่วงโซ่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะต้นน้ำ อาทิ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว และมันสำปะหลัง

ส่วนของวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ไทยขาดแคลน สามารถเปิดตลาดให้นำเข้าจากสหรัฐได้ รวมถึงข้าวสาลี กากถั่วเหลือง โดยภาครัฐต้องลดอัตราภาษีกากถั่วเหลืองที่ 2% เพื่อจูงใจการนำเข้า พร้อมกำหนดปริมาณนำเข้าให้เท่ากับปริมาณที่ขาดแคลนในประเทศ และกำหนดชวงเวลานำเข้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อช่วงที่เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตของไทย ซึ่งตรงกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคม รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติผู้นำเข้า เพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เท่านั้น นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้มีการนำเข้าเครื่องมือทางการเกษตรที่ทันสมัยด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร

ปัจจุบันความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยอยู่ที่ 9.2 ล้านตัน แต่ผลิตในประเทศได้ 5 ล้านตัน และที่ผ่านมามานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน 2 ล้านตัน และนำเข้าข้าวสาลีอีกประมาณ 1.7 ล้านตัน แต่จากปัญหาฝุ่น PM2.5 และหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน จึงอาจเปลี่ยนมาเป็นนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาแทน

นายพรศิลป์ กล่าวว่า ปัจจุบันไทยนำเข้าถั่วเหลืองจากบราซิลเป็นหลัก ด้วยเหตุผลด้านต้นทุน เนื่องจากโปรตีนถั่วเหลืองบราซิลสูงกว่าสหรัฐ หากสหรัฐจำหน่ายถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองในราคาที่แข่งขันได้ จะเพิ่มโอกาสให้นำเข้าจากสหรัฐ ได้มากขึ้น นอกจากนี้การตรวจวัดโปรตีนระหว่างไทยกับสหรัฐ ยังมีความแตกต่างกัน จึงควรทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการนำเข้าจากสหรัฐได้มากขึ้น

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การศึกษา - ชีวิตคุณภาพ - ในประเทศ

วันที่: เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17135

หน้า: 11(ล่าง)

Col.Inch: 86.04

Ad Value: 103,248

PRValue (x3): 309,744

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ซี ริเวอร์ โน เบิร์น' จุลินทรีย์ย่อยสลาย-เลี้ยงเห็ดต่อซังข้าว ลดฝุ่น PM2.5 เพิ่ม...

‘ซี ริเวอร์ โน เบิร์น’ จุลินทรีย์ย่อยสลาย-เลี้ยงเห็ดต่อซังข้าว ลดฝุ่น PM2.5 เพิ่มทางเลือกเกษตรกร

ปญหาฝุ่น PM2.5 กลายเป็นวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตประชาชน และ “ภาคเกษตรกรรม” มักถูกมองว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศ เช่น การเผาหญ้า เผาฟางข้าว และเศษพืชผลทางการเกษตร กระบวนการเกษตรและสุขภาพของผู้คนโดยรวม

โครงการความร่วมมือระหว่างภูมิภาคด้านนวัตกรรมเกษตร (USDA Thailand Regional Agriculture Innovation Network: thaiRAIN) หรือ “เรน” จึงขับเคลื่อนการใช้ผงจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อซังข้าวของเกษตรกรที่ทำนาปรัง เป็นทางเลือกแทนการเผา ผ่าน “โครงการหยุดเผาทุ่งน้ำชี” (Chi River No Burn) ใน 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 เป็นต้นมา ที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร หลีกเลี่ยงการเผาต่อซัง ลดปัญหาการเผาไหม้เพิ่มคุณภาพหน้าดิน เสริมนโยบายของรัฐบาลในการลดฝุ่น PM2.5 จากภาคเกษตร

“นายวิลเลียม สปราร์กส์” ผู้อำนวยการโครงการ



เรน เปิดเผยว่า เรนได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และดำเนินการโดยองค์การวินรีอด อินเตอร์เนชันแนล มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ผงจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อซังข้าว เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาหมอกอากาศ ด้วยเป้าหมายเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ขยายตลาด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ทำงานกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กษ.) ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมการส่งเสริมการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน



“ดร.ชนากานต์ พุทธิ์ กุพชกะ” ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโครงการเรน บอกว่า โครงการหยุดเผาทุ่งน้ำชี มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนพฤษภาคม 2568 ในพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มในฤดูฝนมักประสบภาวะน้ำท่วม ชาวนาจึงมักปลูกข้าวมากกว่าปีละ 1 ครั้ง เมื่อเกษตรกรต้องการเร่งเตรียมแปลงให้ทันการเพาะปลูกรอบต่อไป ชาวนารายเล็กไม่สามารถเข้าถึงบริการรถไถดำและไถกลบได้อย่างทั่วถึง จึงมักเลือกเผาต่อซัง เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกข้าว เพราะรวดเร็วและค่าใช้จ่ายน้อย

“โครงการมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ชาวนาในพื้นที่ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายต่อซังข้าวแทนการเผา ลดการใช้ปุ๋ยเคมีระยะยาว” ดร.ชนากานต์กล่าว และว่า สำหรับรูปแบบของกิจกรรม ได้แก่ 1.อบรมให้ความรู้กับชาวเกษตรกร โดยการนำตัวอย่างจุลินทรีย์เข้าไปให้ทดลอง จากนั้นเก็บข้อมูลและนำมาต่อยอด 2.สร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ที่ยอมรับ หากสามารถส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ช่วยลดการเผาต่อซังข้าวกับเพื่อนคนอื่นให้เข้าร่วมโครงการได้ครบ 50 คน จะได้รับคูปอง

10,000 บาท นำไปซื้อปัจจัยการผลิตในแพลตฟอร์ม Agrimomo และ 3.สร้างแปลงสาธิตจากเกษตรกรเพื่อทำเป็นตัวอย่าง

ดร.ชนากานต์กล่าวว่า จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายต่อซังข้าวได้ในระยะเวลา 10-14 วัน โดยได้พัฒนาจากภาคเอกชน สามารถนำไปละลายกับน้ำ บ่มทิ้งไว้อย่างน้อย 6 ชั่วโมง เป็นต้นไป เพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ทำงาน จากนั้นนำไปปล่อยบนแปลงเกษตร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่เบื้องต้นมีราคาอยู่ที่ของละ 450 บาท ใช้ได้ 5 ไร่ต่อ 1 ซอง

“ก้าวต่อไปคือ การขยายความสำเร็จและพัฒนาในพื้นที่ใหม่ โดยในปีปลายปี 2568 จะขยายไปในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ คือ ชัยภูมิ นครราชสีมา เชียงราย และอ่างทอง ขยายจุดกระจายจุลินทรีย์ไปตามร้านค้า และตัวแทนเกษตรกร พร้อมสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายต่อซังข้าวแทนการเผาให้ได้ 4 แสนไร่ จากพื้นที่นาข้าวในเขตชลประทานกว่า 8 แสนไร่ รวมถึงจะมีการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐผลักดันโครงการให้เข้าสู่นโยบายระดับจังหวัดและประเทศ สร้างการสื่อสารผ่านสารคดีบน

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การศึกษา - ชีวิตคุณภาพ - ในประเทศ

วันที่: เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17135

หน้า: 11 (ล่าง)

Col.Inch: 86.04

Ad Value: 103,248

PRValue (x3): 309,744

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ซี ริเวอร์ โน เบิร์น' จุลินทรีย์ย่อยสลาย-เลี้ยงเผาต่อซังข้าว ลดฝุ่น PM2.5 เพิ่ม...

แพลตฟอร์มออนไลน์ อีกทั้งยังต้องการเรียกร้องให้ภาคเอกชนมีบทบาทการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชาวนาที่ไม่เผาต่อซังข้าวเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรใช้แนวทางนี้ต่อเนื่องระยะยาว” ดร.ชนากานต์กล่าว

ขณะที่ “รศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล” ที่ปรึกษาโครงการหยุดเผาฝุ่นน้ำชี กล่าวว่า จากการทำได้เข้าไปพูดคุยกับชาวเกษตรกรและได้ให้จุลินทรีย์ย่อยสลายต่อซังข้าวไปทดลองเพื่อใช้เป็นแปลงต้นแบบ เกษตรกรมีความภาคภูมิใจและทำเกษตรได้ง่ายขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการใช้เครื่องมือและปุ๋ยเคมี ลดระยะการย่อยสลายของต่อซัง



ข้าวร้อยละ 40 ดีต่อสุขภาพดิน ดังนั้น การให้ข้อมูล การสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกร และการประสานความร่วมมือของเจ้าหน้าที่รัฐและภาคเอกชน จะสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกร เป็นหัวใจของโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ด้าน “นายชาณุวิทย์ ศรีมุงคุณ” เกษตรกรชาวนาบ้านโคกท่า ต.หนองตุม อ.เมือง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ที่ผ่านมามักจะใช้ปุ๋ยเคมีและการไถกลบ ทำให้สูญเสียต้นทุนไปพอสมควร แต่ปัจจุบันได้หันมาใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายต่อซังข้าวของโครงการ ที่ช่วยทำให้หน้าดินมีคุณภาพมากขึ้น ลดต้นทุน ใช้เวลาไม่นาน เปลี่ยนต่อซังข้าวเป็นปุ๋ย ทำให้ลดค่าใช้จ่าย

“อยากชวนเกษตรกรหันมาใช้จุลินทรีย์ ที่นอกจากจะดีกับนาแล้ว ยังช่วยลดการเผาไหม้ ดูแลสุขภาพตนเองและคนรอบข้าง และอยากขอฝากถึงภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยสนับสนุนเครื่องมือในการทำงาน เพื่อลดการเผาและอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร” นายชาณุวิทย์กล่าว

อัศวิน ตรีเนตร



พาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจสอบการรับซื้อปาล์มน้ำมัน

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3-5 ก.พ.2568 ที่ผ่านมา ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจเฉพาะกิจ กรมการค้าภายใน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และนายตรวจซึ่งตรวจวัด ตรวจสอบสถานการณ์การรับซื้อปาล์มน้ำมันของผู้ประกอบการโรงสกัดและลานเทในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่ พบว่า ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการแสดงราคาซื้อที่ชัดเจนและเปิดเผย และใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมกำหนด ส่วนราคาซื้อผลปาล์มน้ำมันทะเลสายในพื้นที่อยู่ในระดับสูง ราคาผลปาล์มน้ำมันทะเลสายที่น้ำมัน 18% อยู่ที่ 9.80-10.00 บาทกิโลกรัม (กก.) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากภาวะภัยแล้ง จึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและวางแผนการบริหารจัดการให้ดี ไม่ให้เกิดปัญหาขาดตลาด หรือปาล์มค้างลาน ซึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกร.

เกษตรกรวัยเกษียณ ปลุกมะเขือเทศอินทรีย์ ลงทุน3เดือนรับเงินแสน



ก่อสร้างประมาณ 1 แสนบาท ปลุกมะเขือเทศได้ประมาณ 300 ต้น ลักษณะการปลูกยกพื้นดินสูง ปลูกแบบเรียงแถว 2 ต้นคู่ห่างกันประมาณ 50 คูณ 50 ซม. ใช้ระบบน้ำหยด ระยะการเก็บได้ผลผลิตยาวนานประมาณ 3 เดือน ที่สำคัญระบบปิดแบบโรงเรือนมีข้อดีคือ ไม่มีแมลงศัตรูพืชรบกวน ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ ในการฉีดพ่น ทำให้มีความปลอดภัย

ต่อผู้บริโภค จึงทำให้การปลูกของที่นี่เป็นที่ต้องการของกลุ่มคนที่รักสุขภาพมาก มือเดอ์การสั่ง การขายดีกว่าพืชผักชนิดอื่นๆ

โชคดี ตั้งจิต เจ้าของสวนโชคสมบูรณ์ เล่าว่าระบบการผลิตมะเขือเทศ พันธุ์ 154 ปลูกด้วยระบบ

มติชนฉบับนี้ จะพาไปดูเทคนิคการปลูกพืชผัก ผลไม้ปลอดสาร แนวเกษตรอินทรีย์ ที่สวนโชคสมบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 55/1 หมู่ 8 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ของนายโชคดี ตั้งจิต อดีตหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตร

จังหวัดราชบุรี ที่ได้เกษียณอายุออกมาใช้ที่ดินของตัวเองปรับปรุงพัฒนาปลูกพืชผักผลไม้ เลี้ยงสัตว์ตามความรู้ในสมัยที่เคยทำงาน โดยการปลุกมะเขือเทศกินผลสดเป็นหนึ่งในพืชผักที่ทดลองปลูกปีแรกระบบปิดในโรงเรือนขนาด 8 คูณ 20 เมตร ใช้บ

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17135

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 110.56 Ad Value: 132,672

PRValue (x3): 398,016

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรกรวัยเกษียณ ปลุกมะเขือเทศอินทรีย์ ลงทุน3เดือนรับเงินแสน



เกษตรกรอินทรีย์ มีระบบโรงเรือนปิดไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีแต่อย่างใด ที่สวนได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ จึงมั่นใจว่าปลอดภัยจากสารเคมีและปุ๋ยเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ สามารถเก็บรับประทานมั่นใจว่าปลอดภัย แม้แต่ระบบการปรับปรุงดินจะใช้ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอกหมักลงไปก่อน ส่วนระบบการป้องกันแมลงไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี เพราะมีมุ้งตาข่ายของโรงเรือนช่วยป้องกัน ผลผลิตที่ออกมาจึงสวยงามมีความดกและปลอดภัย อายุระยะการปลูกประมาณ 6 เดือน ตอนนี้เริ่มเก็บเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สามารถเก็บได้ไปถึงเดือนเมษายน ส่วนสายพันธุ์ 154 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีความเด่นคือ เป็นพันธุ์ที่มีลูกดก ลูกสวยสีแดง เนื้อหนา เหมาะในการแปรรูปเพราะเนื้อเยื่อรสชาติอร่อย ที่สำคัญคือความปลอดภัย ลูกค้าอยาก

รับประทานเพื่อสุขภาพ เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระ มีวิตามินแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายอยู่ในมะเขือเทศมาก

โดยช่วงนี้จะเก็บไปขายอยู่ที่งานเกษตรแฟร์ที่บางเขน ลูกค้าตอบรับดีมาก เพราะเชื่อมั่นในความปลอดภัย ที่นี่ยังเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของคณะศึกษาศาสตร์พัฒนศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ด้วยอนาคตคาดว่าน่าจะนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าด้วย และจะนำขายที่โรงพยาบาลราชบุรี หน้าโครงการเขาชะงุ้ม และเปิดขายที่หน้าฟาร์มด้วย

ที่สวนยังเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และ



ยังเป็นเครือข่ายขยายผลโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรกรอินทรีย์เพื่อพัฒนาความยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปัจจุบันมีสมาชิกรวมกว่า 10 ราย มีกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันด้วย มีเป้าหมายหลักคือ ต้องการให้ช่วยกันลดการใช้สารเคมีให้หันมาใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ ที่ตลาดมีความต้องการสูงแล้ว ก็ไม่จำเป็นที่จะกลับไปใช้สารเคมีอีกเลย มีความปลอดภัยต่อตัวคนใช้ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคอีกด้วย ส่วนการปลูกแบบระบบโรงเรือน บางครั้งอาจจะมีแมลงเล็ดลอดบินเข้าไปบ้างเล็กน้อย ก็จะใช้เชื้อบีบีวีเวอร์เรีย

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17135

หน้า: 12(บน)

Col.Inch: 110.56 Ad Value: 132,672

PRValue (x3): 398,016

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เกษตรกรวัยเกษียณ ปลูग्มะเขือเทศอินทรีย์ ลงทุน3เดือนรับเงินแสน



ป้องกันกำจัด มีแมลงของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร สนับสนุน ตัวห้ำ ตัวเบียน เข้าม่าจัดการแมลงศัตรูเพื่อ ให้เกษตรกรไม่หันกลับไปใช้สารเคมีอีก ถือว่าเป็นการ ดูแลเกษตรกรได้เป็นอย่างดี กรณีเจอหนอนตัวเล็กๆ ก็ จะใช้เชื้อบีทีกำจัดได้ ยังมีไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย ซึ่ง มีลักษณะเป็นรู้นำมาละลายในน้ำนำไปฉีดจัดการกับตัว แมลงในโรงเรือนได้ เป็นสิ่งมีชีวิตจัดการกับสิ่งมีชีวิต ไม่ ทำอันตรายกับมนุษย์ จึงมีความปลอดภัย

สำหรับสวนโชคสมบูรณ์ยังมีการปลูกพืชผัก ผลไม้



หลากหลายชนิดแล้ว ยังมีการเลี้ยงไก่อารมณ์ดี โดยใช้ แหนแดงไมโครฟิลล่าเป็นพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร เป็นอาหารที่ช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงส่วนหนึ่งในการใช้ อาหารเพื่อให้ไก่ได้กิน ไก่จะออกไข่มีคุณภาพดี สีสวย สด นอกจากนี้ยังมีการปลูกผักสลัดสายพันธุ์ต่างๆ ไว้ จำหน่ายอีกด้วย ผู้สนใจอยากมาเที่ยวชมศึกษาดูงาน เลือกซื้อผลผลิตการเกษตรอินทรีย์สามารถเข้าไปที่ เฟซบุ๊กชื่อ โชคดี ดั่งจิตร์ สอบถามเส้นทางได้ที่ นาย โชคดี ดั่งจิตร์ สวนโชคสมบูรณ์ เบอร์ 08-9913-3014

พันธุ์ แก้วนุ้ย

คลังแย้ม'30มาตรการ'กระตุ้นศก. ททท.อัดอีเวนต์ต้อนรับวาเลนไทน์

7 องค์การคลังฯนัดตบเท้าจับเข้าผู้ว่าการแบงก์ชาติ ชี้ถึงเวลาแล้ว
ต้องใช้มาตรการการเงินคู่มาตรการคลังปลุกกำลังซื้อ (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1

กระตุ้นศก.

คลังถกมาตรการกระตุ้นศก.

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงการคลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังการประชุมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 4-5 มาตรการ เพื่อเป็นมาตรการช่วยผลักดันเศรษฐกิจในปี 2568 นี้ รายละเอียดของมาตรการยังจำเป็นต้องมีการพิจารณาในคณะอนุกรรมการชุดนี้อีกครั้ง เมื่อสรุปแล้วต้องเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อยู่ระหว่างการพิจารณา อาทิ โครงการแจกเงิน 1 หมื่นบาท เฟส 3 จะเริ่มโครงการในไตรมาส 2 ของปี 2568 เป็นการแจกเงิน 1 หมื่นบาทให้กับคนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด อาทิ มีรายได้พึงประเมินในปีภาษี 2566 ไม่เกิน 8.4 แสนบาท และมีเงินในบัญชีสถาบันการเงินไม่เกิน 5 แสนบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

อสังหาฯเฮต่อแจกหมื่นเฟส3

"การแจกเงิน 1 หมื่นบาท เฟส 3 จะแตกต่างจากสองเฟสแรก โดยเฟสแรกแจกให้คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และคนถือบัตรคนพิการ 14.5 ล้านคน เฟสสองแจกให้คนสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 3 ล้านคน โอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ ผู้ได้รับสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดใช้จ่ายที่ใดก็ได้ ส่วนเฟส 3 แจกผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ แต่ใช้จ่ายได้ตามร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงการคลัง ต้องใช้จ่ายในรอบแรก

อยู่ภายในเขตอำเภอตามบัตรประชาชนของแต่ละคนเท่านั้น" นายจุลพันธ์กล่าว

นายจุลพันธ์กล่าวว่า นอกจากมาตรการแจกเงินดังกล่าวแล้ว คณะอนุกรรมการชุดนี้ยังได้พิจารณาถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นอีก เช่น มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว จะออกสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐเพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงมาตรการลดรายจ่ายให้กับประชาชน ผ่านโครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายของรัฐบาล รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย จะต้องมีการดำเนินการที่เป็นโครงการระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว แต่ในรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้

แย้มมี30โครงการกระตุ้นศก.

ต่อมานายจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการโอนเงิน 1 หมื่นบาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เฟสที่ 3 ชัดเจนแล้วว่าจะโอนเงินในไตรมาส 2 ปีนี้แน่นอน ทุกฝ่ายในที่ประชุมอนุกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้แสดงความพร้อม ให้ความมั่นใจในเรื่องระบบบล็อกเชน ด้านสถาบันการเงิน และธนาคารจะมาเชื่อมระบบก็ให้ความสนใจอย่างมากให้ความร่วมมือในการเชื่อมระบบ โดยธนาคารใหญ่มากันครบ นอกจากนี้ยังมีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบอื่นๆ ด้วย อาทิ ภาคการเกษตร ภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคคมนาคม ภาคการลงทุน รวมแล้วมี 20 โครงการที่รัฐบาลเดินหน้าอยู่ และยังมีอีก 10 โครงการใหม่ ทั้งนี้ไม่รวมโครงการเงิน 1 หมื่นบาท

มาตรการอีก5ข้อดันจีดีพี3.5%

นายจุลพันธ์กล่าวว่า ส่วนการเติบโตของเศรษฐกิจปีนี้ กระทรวงการคลังคาดการณ์ที่ 2.5-3.5% ค่ากลาง 3.0% เชื่อว่าประเทศเดินหน้าไปได้ แต่คลังก็ยังมีความต้องการเพิ่มเติมอีก 5 ข้อ จะช่วยผลักดันให้จีดีพีไทยปี 2568 เติบโตถึง 3.5% ได้แก่ 1.เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน 2.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย โครงการโอนเงิน 1 หมื่นบาท เฟส 3 3.เร่งรัดการลงทุน

โครงการบ้านเพื่อคนไทย 4.กระตุ้นการท่องเที่ยว และการเร่งรัดโครงการการลงทุนของภาคเอกชนหลังได้รับการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนแล้ว หากสามารถทำได้หมดทั้ง 5 ข้อ ก็เชื่อมั่นว่าจีดีพีไทยปี 2568 จะโตสูงกว่า 3% จนไปถึง 3.5% ทั้งนี้ รัฐบาลเตรียมผ่อนปรนเงื่อนไขการใช้จ่ายในโครงการจ่ายเงินดิจิทัลเฟสที่สาม เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบได้ง่ายขึ้น โดยการจ่ายเงินเฟสสามจะมีเม็ดเงินรวม 1.5 แสนล้านบาท ถือว่าเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่จะไหลลงสู่ระบบเศรษฐกิจ มีการประเมินว่า ด้วยกลไกการจ่ายเงินจะมีความผ่อนปรนนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 0.37% และหากว่ามีมีการใช้จ่ายทั้ง 100% จะเพิ่มจีดีพีได้อีกไม่ต่ำกว่า 0.1%

ชงก.ชุดใหญ่ถกปลายกพ.

นายจุลพันธ์กล่าวว่า สำหรับโครงการโอนเงิน 1 หมื่นบาทนั้น รัฐบาลได้ดำเนินการมาแล้วสองเฟส โดยเฟสแรกเป็นการจ่ายเงินสดให้แก่กลุ่มเปราะบางและพิการจำนวน 1.45 แสนล้านบาท ต่อมาในเฟสสองจ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุอีก 3 หมื่นล้านบาท กระทรวงการคลังได้ประเมินผลการใช้จ่ายเงินในโครงการนี้ พบว่า 90% นำไปใช้จ่าย ส่วนที่เหลืออีก 10% นำไปใช้เพื่อชำระหนี้และเก็บออม อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายถึง 90% นี้ ถือเป็นผลสำเร็จของโครงการที่ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของโครงการโอนเงิน 1 หมื่นบาทเฟส 3 รวมไปถึงการเปิดลงทะเบียนรับเงิน 1 หมื่นบาทของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน (นอนสมาร์ตโฟน) จะต้องรอให้คณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบก่อน คาดว่า น.ส.แพทองธาร จะนัดประชุมช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้

"ยืนยันว่า เงิน 1 หมื่นบาทในเฟส 3 จะได้รับเป็นเงินสดดิจิทัล ใช้จ่ายผ่านวอลเล็ต ส่วนกลุ่มนอนสมาร์ตโฟนนั้น ไม่ได้รวมอยู่กับกลุ่มเฟสที่ 3 เพราะไหม่ไลน์เหมือนกันอยู่ แต่อาจโอนเงินให้ช่วงเวลาใกล้เคียงกัน" นายจุลพันธ์กล่าว ส่วนกรณีวงเงินโครงการโอนเงิน 1 หมื่นบาท จะใช้แค่ 1.5 แสนล้าน หรือรัฐบาลจะเพิ่มงบประมาณอีกหรือไม่ นายจุลพันธ์กล่าวว่า ขอให้รอฟังมติของคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจดีกว่า

ชี'คอมเพล็กซ์'เปลี่ยนเกมลงทุน

ต่อมา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงานเสวนาพิเศษ "Economic Drives เศรษฐกิจไทย ความท้าทาย และโอกาส ในปี 2025" ว่า ร่าง พ.ร.บ.เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ เป็นแนวคิดการลงทุน ไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่เกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐ สิงคโปร์ คือ การนำธุรกิจหลายประเภทมารวมกัน และบวกด้วยกาสิโน เพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุน และการท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบาลศึกษาตัวอย่างจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสิงคโปร์ ทำให้เห็นว่าการเกิดเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ แต่ละจุดมีเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท

"กรณีสิงคโปร์เริ่มลงทุนเมื่อ 20 ปีก่อน ด้วยเงิน 1.5 แสนล้านบาท ปีที่แล้วสิงคโปร์ต่อสัมปทานให้เอกชน มีเงินขอต้องลงทุนเพิ่ม ทำให้ได้เม็ดเงินลงทุนอีก 2 แสนล้านบาท" นายจุลพันธ์ก็กล่าว

นายจุลพันธ์ก็กล่าวว่า องค์ประกอบของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ไม่ได้มีแค่กาสิโน อย่างที่สิงคโปร์มียูนิเวอร์แซล สว่นพฤษศาสตร์ โรงแรม ฉะนั้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของไทยก็เหมือนกัน เมื่อตอนรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน อยากทำนโยบายดึงดูดการท่องเที่ยว ดึงศิลปินระดับ A-List เช่น เทย์เลอร์ สวิฟต์ มาจัดคอนเสิร์ตที่ไทย แต่คำถามคือจัดที่ไหน ถ้าไปราชประสงค์ก็พาสถาน ฝนตกทำอะไร และขนาดไม่ใหญ่พอคนดูระดับ 2-3 หมื่นคน รัฐบาลจึงเริ่มมีแนวคิดลงทุนสนามกีฬา ฮอลล์ จัดแสดงคอนเสิร์ต แต่การลงทุนธุรกิจแบบนี้ผลตอบแทนน้อย ทั้งรัฐและเอกชนไม่มีใครอยากลงทุน

"จึงร่าง พ.ร.บ.เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ขึ้นมา เพื่อที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุน พร้อมกำหนดเงื่อนไข อาทิ สร้างสวนสนุก และสร้างสนามกีฬาด้วย เปิดให้มีการแข่งขันประมูล ใครให้ข้อเสนอดีที่สุดก็ได้สัมปทานไป ทำให้กระบวนการลงทุนโปร่งใส เชื่อว่าถ้ากฎหมายผ่าน จะเป็นเกมเซ่นเจอร์ของประเทศไทย ดึงเม็ดเงินลงทุนได้มาก เพิ่มนักท่องเที่ยว 5-10% ต่อปี สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ วันนี้ประเทศไทยต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวที่คนสร้าง หรือแมนเมด เดสทินเนชันใหญ่ๆ เพื่อเป็นจุดเปลี่ยน เพราะเราขายเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ มายาวนานมาก ต้องมีสิ่งใหม่ๆ มาขับเคลื่อน" นายจุลพันธ์ก็กล่าว

1.4 แสนคนลุ้นบ้านเพื่อคนไทย

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการบ้านเพื่อคนไทยว่า ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2568 พบว่า มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ 75 ล้านครั้ง มีผู้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 2.7 แสนคน ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น (Pre-Approve) เป็นผู้สามารถกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ออส.) ตามเงื่อนไขแล้ว 1.4 แสนคน สำหรับพื้นที่มีคนลงทะเบียนมากที่สุด คือ พื้นที่ กม.11 เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีประชาชนลงทะเบียนและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจำนวนมาก จะมอบให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้ามาดำเนินการเรื่องการจับสลากผู้ได้รับสิทธิในเฟสแรก เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด โดยใน 4 พื้นที่นำร่อง ได้แก่ กม.11 เชียงราก เชียงใหม่ และธนบุรี จะมีทั้งหมดเกือบ 5,000 ยูนิต ส่วนที่เกินจากนี้ ในกรณีผ่านคุณสมบัติ แต่พลาดจากการจับสลากในเฟสแรก ยังคงมีสิทธิเข้าแรนดอมในเฟสต่อไป

5 จว.ใหญ่จ่อคิวผุดเฟสใหม่

นายสุรพงษ์กล่าวว่า เร็วๆ นี้จะเปิดพื้นที่ในเฟส 2 อีกประมาณ 10,000 ยูนิต จากนั้นเป็นเฟส 3 และเฟส 4 มีเป้าหมายปี 2568 จะมีทั้งหมด 100,000 ยูนิต จะเริ่มส่งมอบให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าอยู่อาศัยในปี 2569 พื้นที่ที่จะนำมาพัฒนาเน้นที่อยู่ตามหัวเมืองใหญ่ มีประชากรหนาแน่น เช่น นครราชสีมา กาญจนบุรี หาดใหญ่ สงขลา สุราษฎร์ธานี เป็นต้น เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยและใช้ระบบรางในการเดินทาง อนาคตระบบทางคู่และรถไฟความเร็วสูงแล้วเสร็จ ทำให้การเดินทางจะสะดวกมากขึ้น

"อย่างกาญจนบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยว เราจะพัฒนา 2 พื้นที่ ได้แก่ บริเวณสถานีรถไฟกาญจนบุรี และป้ายหยุดรถสะพานแควใหญ่ เป็นคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ ประมาณ 4,000 ยูนิต โดยเฟสแรกมี 1,500 ยูนิต และแล้วเสร็จในปี 2569" นายสุรพงษ์กล่าว

เพิ่มทุน'เอสอาร์ทีเอ'เป็นพันล.

นายสุรพงษ์กล่าวว่า นอกจากนี้อยู่ระหว่างเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พิจารณาเพิ่มทุนบริษัท

เอสอาร์ที เอสเสท จำกัด (SRTA) บริษัทลูกผู้ดำเนินการโครงการบ้านเพื่อคนไทย จากเดิมทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท เพิ่มเป็น 1,000 ล้านบาท เนื่องจากจะต้องกู้เงินมาก่อสร้างโครงการ คาดว่าเฟสแรกจะมีมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 5,000-6,000 ล้านบาท จะเป็นการทยอยจ่าย

แหล่งข่าวจากบริษัท เอสอาร์ที เอสเสท จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการบ้านเพื่อคนไทยนั้นจะยึดตามระเบียบบริษัทว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.2565 เป็นระเบียบได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางแล้ว ไม่ใช่ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของ รฟท. ขณะนี้โครงการยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ในขั้นตอนเตรียมการศึกษา จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และจัดทำทำให้อออาร์ เพื่อเปิดประกวดราคาจ้างออกแบบโครงการ ยังไม่สามารถระบุได้จะเปิดประมูลคัดเลือกงานก่อสร้างได้เมื่อไหร่

7องค์กรอสังหาฯพบผู้ว่าการรพท.

นายพรนริศ ขวนไชยสิทธิ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 นี้ ทั้ง 7 องค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย จะเข้าพบนายเศรษฐาพิพัฒน์ สุทธิวาทนฤพุมิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อหารือถึงสถานการณ์ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2568 และความจำเป็นในการทบทวนมาตรการ LTV ให้เป็นการชั่วคราว เพื่อดึงกลุ่มที่ยังมีกำลังซื้อสำหรับซื้อบ้านหลังที่ 2 และหลังที่ 3 ประคับประคองตลาดโดยรวมไม่ให้หายไปมากกว่านี้ เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการเก็งกำไรแล้ว

นโยบายทรมปี2.0แห่ซื้อที่ดินคน

นายพรนริศกล่าวว่า ผลพวงจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ และนโยบายของทรมปี 2.0 ทำให้ปัจจุบันมีนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศจีนและไต้หวัน เข้ามาซื้อที่ดินในนิคม

อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นยานยนต์-รางรถไฟ จะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง เพื่อสร้างโรงงาน รองรับการผลิตมายังประเทศไทย เริ่มเห็นมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยเป็นพื้นที่มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค พลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน เป็นอันดับที่สองของภูมิภาค จึงทำให้นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ ไม่แพ้ประเทศเวียดนาม จะได้เปรียบเรื่องค่าแรง

“เมื่อต่างชาติเข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น ทำให้อากาศธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยได้อานิสงส์บ้าง สำหรับต่างชาติที่มองหาซื้อคอนโดมิเนียมอยู่อาศัยเป็นบ้านหลังที่สอง อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2567 ที่ผ่านมาได้กำลังซื้อต่างชาติเป็นตัวขับเคลื่อน เพราะกำลังซื้อในประเทศยังไม่ฟื้นตัว” นายพรนริศกล่าว

จับรับแอลทีวีปลุกซื้อบ้าน

นายประเสริฐ แต่ดลยสาวิต นายกมลมาศ อคารชุตไทย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 ได้มีโอกาสพบกับผู้ว่าการ สปท. ได้นำเสนอข้อมูลการลงทุนและความจำเป็นของการระดมการใช้นโยบาย LTV เป็นการชั่วคราว 2 ปี ก็มีแนวโน้มที่ดี คงมีการหารือเป็นทางการอีกครั้ง น่าจะถึงเวลาแล้ว สปท. จะต้องใช้มาตรการด้านการเงินออกมาควบคู่กับมาตรการด้านการคลังของภาครัฐ ในการแก้ปัญหาด้านกำลังซื้อ ธุรกิจอสังหาฯถือเป็นธุรกิจหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มาตรการที่ภาคธุรกิจอสังหาฯเสนอนั้น เป็นมาตรการระยะสั้น เพื่อกระตุ้นประคองภาคอสังหาฯและธุรกิจเชื่อมโยงจำนวนมาก

“หลังสถานการณ์ตลาดในปี 2567 ยังคงถดถอยอย่างเป็นประวัติการณ์ หากใช้มาตรการจากภาครัฐฝ่ายเดียว ไม่เพียงพอระดับประคองธุรกิจได้ จึงทำให้เห็นถึงความจำเป็น ต้องได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจาก สปท. ให้ไปในทิศทางเดียวกัน หลังสถานการณ์ตลาดอสังหาฯและเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะปกติ ขอเสนอให้ปรับเกณฑ์มาตรการแอลทีวี ใช้สำหรับบ้านหลังที่ 3 ของคนไทยต่อไป” นายประเสริฐกล่าว

ททท.อัดอีเวนต์รับวาเลนไทน์

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยสะสมแต่ละระดับ 4 ล้านคนแล้ว เนื่องจากไทยจัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เคาต์ดาวน์ ตรุษจีน รวมถึงช่วงวันวาเลนไทน์ ททท.ได้จัดกิจกรรมเพื่อฉลองเดือนแห่งความรัก คือ Amazing Thailand Romance Month เสริมความสุขแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นคู่และกลุ่ม LGBTQ+ ผ่าน 3 กิจกรรม ทั้งจับฉลากมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ และนำตัวแทนเอกชนไทยหารือกับตลาดเป้าหมาย (Trade Meet) เพื่อส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวไทย และยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบแซกคนสำคัญ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของแคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 ด้วย ททท.เปิดพื้นที่ให้เอกชนไทยเจรจาธุรกิจกับพันธมิตรผู้ซื้อจากทั่วโลก มีตอบรับแล้วกว่า 50 ราย วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 รวมถึงกิจกรรม Amazing Thailand LGBTQ+ Trade Meet วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 มีผู้ประกอบการไทย 20 หน่วยงาน และบริษัทท่องเที่ยวตลาด LGBTQ+ จากอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก บราซิล เซาท์แอฟริกา และออสเตรเลีย เข้าร่วมงาน คาดว่า จะสร้างนัดหมายธุรกิจได้กว่า 3,000 นัดหมาย

วิวาห์ได้สมุทหนึ่งเดียวในโลก

น.ส.ฐาปนีย์กล่าวว่า ปี 2568 ททท.ตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ สำหรับตลาดระยะไกล (Long-haul) ไว้ที่ 10.6 ล้านคน แบ่งเป็นสัดส่วนตลาดนักท่องเที่ยวชาวยุโรป 7 ล้านคน อเมริกา 1.4 ล้านคน ตะวันออกกลาง 1 ล้านคน และแอฟริกา 1.6 แสนคน ไฮไลต์พิเศษเป็นกิจกรรม Amazing Thailand LOVE WINS FESTIVAL จัดพิธีวิวาห์ได้สมุท เป็นการร่วมจารึกประวัติศาสตร์แห่งรัก ได้เกลียวคลื่นหนึ่งเดียวในโลก ให้ทะเลเป็นพยานแห่งหัวใจ จะมีชบวนแห่งความรัก, EXCLUSIVE PARTY

IN LOVE, WEDDING MOMENT ON THE BEACH SCENE UNDER THE SEA SCENE เพื่อสร้างความประทับใจให้กับคู่รักที่ชื่นชอบทะเล ความท้าทาย และเป็นสายกิจกรรม เริ่มต้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ คู่รักสามารถเข้าร่วมได้แบบไร้ข้อจำกัดทางเพศ ถือเป็นงานแรกหลังจากผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมด้วย

ก.ค.รถไฟฟ้าสีชมพูเข้าเมืองทอง

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ กรมได้ร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) และบริษัทที่ปรึกษาโครงการ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี ระยะทาง 2.8 กม. มี 2 สถานี คือ สถานีอิมแพคเมืองทองธานี และสถานีทะเลสาบเมืองทองธานี ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้า 86% คงเหลืองานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคาร งานจัดการระบบ งานคืนผิวจราจร คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนกรกฎาคมนี้ตามแผน สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างส่วนหลักและส่วนต่อขยาย จะเชื่อมต่อที่สถานีเมืองทองธานี มีทั้งหมด 3 ชานชาลา คือ ชานชาลาที่ 1 สำหรับรถไฟฟ้าที่มุ่งหน้าไปยังสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี, ชานชาลาที่ 2 สำหรับรถไฟฟ้าที่มุ่งหน้าไปยังสถานีมีนบุรีและเส้นทางส่วนต่อขยาย ส่วนชานชาลาที่ 3 จะไปยังสถานีอิมแพคเมืองทองธานี ยังมีการก่อสร้างทางเดินสกายวอล์กเชื่อมต่อระหว่างสถานีและอาคารชาเลนเจอร์ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าจะเดินทางไปร่วมงานนิทรรศการ เอ็กซ์โป คอนเสิร์ต หรืออีเวนต์ต่างๆ ที่อิมแพคเมืองทองธานี ผู้ใช้บริการจะต้องลงที่สถานีอิมแพคเมืองทองธานีและใช้ทางออกที่ 3 เพื่อเดินทางต่อไปยังอาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ต่อไป

จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ต้นราคาขึ้นอีก200บาท

น.ส.ญานี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงมาตรการรักษาเสถียรภาพผลผลิตข้าวเปลือกนาปรังว่า ขณะนี้ผลผลิตข้าวนาปรังกำลังออกสู่ตลาดคาดมีปริมาณรวม 6.5 ล้านตัน เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน 20% รวมทั้งอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกกลับมาส่งออกข้าวขาว เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังในประเทศขณะนี้ปรับลดลง ล่าสุดราคาอยู่ที่ตันละ 8,900 บาท ลดลงจาก 10,800 บาทต่อตันในปีก่อน ทั้งนี้กรมฯได้จัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 67/68 ในพื้นที่ที่มีปัญหา เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรกับโรงสีนอกพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้การซื้อขายข้าวเปลือกเกิดความเป็นธรรมด้านราคา การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพ โดยในช่วงก.พ.-เม.ย. ปี 68 มีแผนจัดตลาดนัดข้าวเปลือกอีก 14 ครั้ง เพื่อดึงราคาข้าวเปลือกให้สูงขึ้น ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด คือ อ่างทอง สุรินทร์ สิงห์บุรี พิษณุโลก สุโขทัย พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี และนครราชสีมา ตั้งเป้าว่าโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกจะช่วยดันราคาขายข้าวของเกษตรกรให้ปรับเพิ่มขึ้นได้อีกตันละ 100-200 บาท โดยล่าสุดจัดไปแล้วรวม 30 ครั้ง ใน 22 จังหวัด.

เร่งปูพรมตลาดนัดพยุหะราคาข้าว

น.ส.ญาณี ศรีมันณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ผลผลิตข้าวนาปรังกำลังออกสู่ตลาดปริมาณรวม 6.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 20% รวมทั้งอินเดียซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกกลับมาส่งออกข้าวขาว ทำให้ราคาข้าวเปลือกเจ้านาปรังในประเทศปรับลดลง ล่าสุดอยู่ที่ 8,900 บาท/ตัน จาก 10,800 บาท ในปีก่อน โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าที่ปรับลดลงในขณะนี้ถือว่าการปรับลดเพื่อปรับฐานราคาข้าวให้กลับกับไปเท่ากับปี 2564 ที่อินเดียมีการส่งออกข้าวตามปกติอีกด้วย

โดยกรมการค้าภายในได้เร่งรัดจัดทำจัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2567/68 ในพื้นที่ที่มีปัญหา เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรกับโรงสีนอกพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและอำนาจต่อรองในการขายข้าวเปลือกมากขึ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้การซื้อขายข้าวเปลือกเกิดความเป็นธรรมด้านราคา การชั่งน้ำหนัก และการตรวจสอบคุณภาพ

“ในช่วงตั้งแต่ ก.พ.-เม.ย.ปี 2568 เรามีแผนที่จะจัดตลาดนัดข้าวเปลือกอีก 14 ครั้ง เพื่อดึงราคาข้าวเปลือกให้สูงขึ้น ใน 8 จังหวัด คืออ่างทอง สุรินทร์ สิงห์บุรี พิจิตร โขทัย พระนครศรีอยุธยา อุบลราชธานี และนครราชสีมา ตั้งเป้าว่าโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกจะช่วยดันราคาขายข้าวของเกษตรกรให้ปรับเพิ่มขึ้นได้ 100-200 บาท/ตัน”

ขอเพิ่มงบฯกำจัด'ปลาหมอคางคาง'

หนุนแปรรูปอาหารวิถีชุมชน-สร้างรายได้เกษตรกร

กทม. - เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่สำนักพัฒนาสังคม (สพส.) ดินแดง น.ส.กาญจนา ภูพิพัฒน์ผล รองผอ.สพส. รักษาราชการแทน ผอ.สพส. กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางคาง ว่า สำนักพัฒนาสังคมได้บูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ กรมประมง สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตภาคเอกชนและชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ มาตรการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางคางในแหล่งน้ำ อาทิ จัดกิจกรรม "ลงแขก ลงคลอง" 26 ครั้ง กำจัดปลาหมอคางคางได้รวม 15,649.8 กิโลกรัม ปล่อยปลาผู้ล่า เช่น ปลากะพงขาว จำนวน 20,000 ตัว เพื่อควบคุมจำนวนปลาหมอคางคางและนำไปแปรรูปสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

นอกจากนี้ สำนักเขตบางขุนเทียนได้จัดกิจกรรมส่งปลาหมอคางคางไปโรงงานปลาป่น รวม 34,809 กิโลกรัม โดยแปรรูปเป็นปลาแก้มแคดเดียว ปลาไร้ และน้ำพริก อีกทั้งการขยายแห่งประเทศไทย (กยท.) และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด โดยโรงงานปลาป่นได้รับซื้อปลาหมอคางคางจากเกษตรกรในราคา

กิโลกรัมละ 15 บาท รวม 437,234 กิโลกรัม ด้านการสำรวจและเฝ้าระวังการระบาด

น.ส.กาญจนากล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2568 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ ได้เสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ 2 โครงการ ดังนี้ การกำจัดปลาหมอคางคางจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และโครงการกำจัดปลาหมอคางคางแบบมีส่วนร่วมและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศเขตช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านประมงในพื้นที่เขตบางขุนเทียนและเขตทุ่งครุ จำนวน 779 ราย ครอบคลุมพื้นที่เสียหายกว่า 15,558 ไร่ มูลค่าความเสียหาย 43,944,500 บาท โดยคณะกรรมการฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล เพื่อพิจารณาเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ สพส. ร่วมกับชุมชน ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจธรรมชาติของปลาหมอคางคาง ห้ามจับมาเลี้ยง และแจ้งพิกัดเมื่อพบการระบาดผ่านกรมประมงหรือ สพส.

ประมงจ.สมุทรสาคร มอบพันธุ์ปลา-อาหาร ให้เกษตรกร3อำเภอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเผด็จ รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ทางประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยมี นายเผด็จ รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางสาวสุพิชชา เหมทานนท์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายนะที ใจชอบ ประมงอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายศักดิ์ดา วัลลาย ประมงอำเภอกะทู้มแบน นายณัฐพงษ์ จันทร์พงษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายวรงค์ คุณารักษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสาว

ธณสรชนก ศักดิ์สิทธิ์ เจ้าหน้าที่งานประมงชำนาญงาน มอบปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2568 แก่เกษตรกร ในจังหวัดสมุทรสาคร

ในการนี้ นายเผด็จ รอดอินทร์ ประมงจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการโครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2568 โดยมอบปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรใน 3 อำเภอ จำนวน 120 ราย ปัจจัยการผลิตที่มอบให้ประกอบด้วยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 1,500 ตัว และอาหาร อีก 20 กิโลกรัม